

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

หัวข้อเรื่อง : “กระทรวงการต่างประเทศช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยในประเทศโซมาเลียกลับบ้านอย่างปลอดภัย”

สัปดาห์นี้เรามีเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพี่น้องคนไทยที่ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศมาฝาก
อีกเช่นเคย หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับการไปทำงานเป็นลูกเรือประมงในประเทศโซมาเลีย แต่ทราบหรือไม่ว่า
ปัจจุบันพื้นที่น่านน้ำโซมาเลียยังเป็นพื้นที่อันตรายและมีความเสี่ยงสูงจากภัยโจรสลัด

ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ได้ให้ความช่วยเหลือ
และดูแลคนไทยในประเทศโซมาเลียอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ
ได้ช่วยเหลือและส่งกลับลูกเรือประมงไทย จำนวน ๑๘ คน ซึ่งทำงานอยู่บนเรือประมง WADANI 1 ในประเทศโซมาเลีย
ให้เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ โดยมีนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดี
กรมการกงสุล และเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

บรรยากาศการต้อนรับที่สนามบินในวันนั้นเต็มไปด้วยความปิติยินดีของลูกเรือและญาติพี่น้อง
ที่ได้เดินทางกลับถึงแผ่นดินไทยโดยราบรื่นเรียบร้อย นายทองใส ภูผาบาง ได้เป็นตัวแทนลูกเรือกล่าวขอบคุณ
กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความช่วยเหลือ
ลูกเรือที่ได้รับความเดือดร้อนจนกลับถึงบ้านเกิดเมืองนอนได้อย่างปลอดภัย

การให้ความช่วยเหลือลูกเรือครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับสถานทูตไทยอื่น ๆ ในพื้นที่ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ประเทศอิหร่าน โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสถานกงสุลใหญ่ที่นครดูไบ
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อร่วมกันดูแลและช่วยเหลือลูกเรือ
ภายหลังเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว เช่น การส่งกลับภูมิลำเนา การติดตามเงินค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้างในโซมาเลีย
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้จากกระทรวงแรงงาน เป็นต้น

การไปทำงานในต่างประเทศต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนและครบถ้วนก่อนตัดสินใจไปทำงาน
เพราะในหลายพื้นที่อาจประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ หากมีข้อสงสัย
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์
๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ ซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Thai Consular”
ซึ่งระบุหมายเลขโทรศัพท์ hotline หรือสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก
